

NĂM THỨ 62  
THỨ TƯ  
8  
THÁNG 3-2023  
(17-2 năm Quý Mão)  
SỐ: 8784



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Đại lễ khánh thọ Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Dục.

### Hơn 300 phụ nữ tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao

Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2023), sáng ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2023. Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tới dự.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ. Kế thừa

(Xem tiếp trang 4)  
PHƯƠNG CHI



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng cờ lưu niệm, tặng hoa các đơn vị tham dự giao lưu.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Lực lượng công an thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 7/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN) và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các

đồng chí: Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2022 thiên tai đã gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống và sản xuất của nhân dân, sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ Công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ

nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, TKCN và phòng thủ dân sự, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu của lực lượng CAND trong công tác PCTT. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch

(Xem tiếp trang 4)  
TRINH CƯỜNG

### VŨ ĐÔNG

### Phấn đấu đến năm 2024 trở thành phường

Phấn đấu sớm đưa xã Vũ Đông trở thành phường - đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tại buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Vũ Đông về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng ngày 7/3.

Theo kết quả tự đánh giá của Ban

Chỉ đạo xây dựng xã trở thành phường xã Vũ Đông, đến nay xã đã đạt 15/18 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã trở thành phường vào năm 2024 và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Vũ Đông cần rà soát, phân tích các tiêu

chí sát hơn nữa với tình hình thực tế địa phương để đánh giá mức độ đạt, bảo đảm theo đúng quy định. Chú trọng xây dựng các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội và các tiêu chí xã lên phường chưa đạt, hoặc đã đạt nhưng tỷ lệ còn thấp. Trong đó,

(Xem tiếp trang 4)  
MINH NGUYỆT

### ► 2 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 43.200 tấn

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, thời tiết đầu năm thuận lợi cho việc nuôi trồng và khai thác thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 43.200 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 16.900 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng ước đạt trên 26.300 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Dự kiến trong tháng tới sản lượng tôm nuôi sẽ giảm nhẹ vì hầu hết các ao nuôi thâm canh tiến hành cải tạo ao đảm chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng nuôi chủ lực có giá trị kinh tế cao theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Đồng thời, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo ngư trường, tình hình khai thác hải sản của ngư dân trên các vùng biển và kịp thời hỗ trợ để ngư dân yên tâm sản xuất an toàn, hiệu quả.

NGÂN HUYNH

### ► QUỲNH PHỤ Năm 2023 phấn đấu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Chiều ngày 7/3, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của các xã đăng ký hoàn thành trong năm 2023.

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ có 6 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM nâng cao gồm: An Thái, An Ấp, An Thanh, An Hiệp, An Tráng và Quỳnh Bảo. Triển khai thực hiện, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, các xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các thôn. Hàng tuần, UBND huyện tổ chức họp nghe các địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để đưa ra các giải pháp phù hợp. Theo báo cáo tiến độ của huyện, đến đầu tháng 3/2023, trong 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, các xã đã hoàn thành 14 - 16 tiêu chí; tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí về giao thông có một số khó khăn đối với các địa phương trong việc hoàn thành...

Để hoàn thành các tiêu chí và phấn đấu về đích theo kế hoạch, huyện Quỳnh Phụ yêu cầu các phòng chuyên môn của huyện thường xuyên quan tâm; phân công cán bộ kiểm tra tiến độ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí. Các địa phương đã đăng ký tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí về giao thông, tổ chức sản xuất, phấn đấu đến cuối năm 2023 các xã đăng ký đều được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

ANH THƯ

## Xây dựng tổ chức hội phụ nữ vững mạnh

(Xem trang 3)



Tiết mục của phụ nữ huyện Hưng Hà tại giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh năm 2023.

Ảnh: NGỌC LINH